



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๓๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามสอบ  
โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้าง  
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมจากจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้นสุด  
ระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือมีการประกาศ  
สอบคัดเลือกใหม่ และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกบัญชีการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างไปแล้ว
๒. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างตามวัน เวลาที่กำหนด
๔. ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนดได้
๕. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามประกาศรับสมัคร

การเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบ  
คัดเลือกได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกไว้ จึงให้ถือเป็น  
หน้าที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือก ที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และการเรียกรายงานตัวเข้ารับ  
การจ้างในครั้งแรก สำหรับการเรียกตัวเข้ารับการจ้างในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ โดยตรงเป็น  
รายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ปรากฏในเอกสาร  
การสมัคร หรือประสานทางโทรศัพท์อีกทางหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสำเร็จ บุญโต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓